

## การขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน

**คุณสมบัติ :** เป็นผู้ครบกำหนดชำระหนี้ และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน  
(หากเคยผิดนัดชำระหนี้มาก่อน จะต้องชำระหนี้ให้เป็นปกติก่อนยื่นขอผ่อนผัน  
และรักษาสถานะการชำระหนี้ที่เป็นปกติไว้จนกระทั่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับสิทธิในการผ่อนผัน)

**วิธีการ :** ยื่นคำขอผ่อนผันและเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้

**สถานที่ติดต่อ :**

- ผู้กู้ยืมเงินยื่นเอกสารขอผ่อนผันด้วยตนเองที่กองทุน
- หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ

แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

**ผู้กู้ยืมสามารถยื่นขอผ่อนผันได้ ดังนี้**

เหตุที่ยื่นขอผ่อนผัน	เอกสารที่ต้องนำส่ง	สิทธิ/เงื่อนไขที่ได้รับ
<p><b>4. มีรายได้ลดลง</b> <b>หลักเกณฑ์ :</b> ต้องเป็นผู้ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร หักภาษี ณ ที่จ่าย หักเงินเข้ากองทุนที่ผู้กู้ยืมเงินต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และเมื่อหักจำนวนเงินงวดที่ครบกำหนดชำระคืนกองทุนในปีนั้นมาแล้วเป็นรายเดือน (เงินงวดครบกำหนด/12) แล้วมีเงินเหลือไม่เกิน 2,500 บาท</p>	<p>1) แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ./กรอ. 202/62) 2) หลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ลดลง เช่น สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานที่ทำงาน เป็นต้น โดยหลักฐานแสดงรายได้หลังการเป็นผู้มีรายได้ลดลงต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารหลักฐาน หรือหนังสือรับรองความเป็นผู้มีรายได้ลดลงของผู้กู้ยืมเงิน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กยศ./กรอ. 203/62) 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมเงินและผู้ค้ำประกันทุกรายซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง หากผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ให้ใช้สำเนาใบมรณบัตรแทน โดยผู้กู้ยืมเงินลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง</p>	<p>1) เมื่อผู้กู้ยืมเงินได้รับการอนุมัติให้ได้รับสิทธิในการผ่อนผันแล้ว ผู้กู้ยืมเงินจะต้องทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืมเงินกับกองทุนต่อไป 2) บันทึกข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ยืมเงิน จะต้องมียามมือชื่อผู้ค้ำประกันทุกรายให้ความยินยอมให้ผ่อนผัน 3) ผู้กู้ยืมเงินยอมรับเงื่อนไขใหม่ที่ได้รับการผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ดังนี้ - มูลหนี้รวมคงเหลือไม่เกิน 1 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 1.5 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี - มูลหนี้รวมคงเหลือเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี - มูลหนี้รวมคงเหลือเกิน 2 แสนบาท ขยายเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 2.5 เท่า ของระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเงินเดิม ในการ</p>

		<p>ชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมเงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี</p> <p>4) ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้เป็นรายเดือน โดยกองทุนจะนำยอดหนี้ที่คงเหลือ ได้แก่ เงินต้น และดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันมาคำนวณใหม่ เฉลี่ยให้ชำระในแต่ละเดือนเท่าๆ กัน และให้ผู้กู้ยืมเงินชำระตามจำนวนที่กำหนดภายใน ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน</p> <p>5) หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงในเดือนใดเดือนหนึ่ง ให้การขยายระยะเวลานั้นเป็นอันสิ้นสุด ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามสัญญาผู้ยืมเงินเดิม และต้องเสียเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียม กรณีผิดนัดชำระหนี้ในอัตราที่กองทุนกำหนด และไม่มีสิทธิยื่นคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืน กองทุนต่อกองทุนกรณีมีรายได้ถดถอยหรือมี ความจำเป็นต้องดูแลบุคคลในครอบครัวซึ่งชราภาพ ป่วย หรือพิการได้อีก</p>
--	--	---